

MMS-AC64/007

วันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง หนังสือบริษัทเลขที่ MMS-AC64/005 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ตามที่คณะกรรมการบริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 นั้น

เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“ศบค.”) ได้ประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) กำหนดห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ

เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามประกาศของศบค. ดังกล่าว รวมถึงป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทจึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากเดิมที่กำหนดไว้ประมาณ 100 ท่าน **ลดลงเหลือจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน หารวมกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง** โดยไม่มีพื้นที่รองรับสำหรับผู้ติดตาม และเมื่อนั่งที่จัดไว้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้อีก บริษัทจึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอบฉันทะให้แก่กรรมการ อิศระแทนการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สำหรับมาตรการรองรับการจัดประชุมอื่นยังคงเป็นไปตามหนังสือฉบับที่อ้างถึงข้างต้น

บริษัทงดการใช้ไมโครโฟนในห้องประชุม กรณีมีคำถามขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่บริษัทจัดไว้ให้ท่านนั้นและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

บริษัทขอขอบคุณมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจในสถานการณ์รวมถึงมาตรการดังกล่าว บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชยานนท์ อุลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร